

รายงานการประชุมสภาว่างรัฐธรรมนุญ

ครั้งที่ ๖

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา

จำนวนสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมดที่ลงชื่อไว้เมื่อเลิกประชุม ๙๑ คน

ประธานสภาว่างรัฐธรรมนุญ : ครบองค์ประชุมแล้วจะควับ

นมขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

เป็นเรื่องรายงานของคณะกรรมการยกย่องรัฐธรรมนุญคณะ

ตามที่ประชุมของสภาว่างรัฐธรรมนุญ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐

ได้เห็นชอบด้วยกับรายงานของคณะกรรมการยกย่องรัฐธรรมนุญเกี่ยวกับ

ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมการยกย่องรัฐธรรมนุญ

และสภาว่างรัฐธรรมนุญ รวมทั้งประเด็นปัญหาและหลักการสำคัญในส่วน

ที่ว่าด้วยสิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง โดยให้คณะกรรมการ

ไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็น รวมทั้งข้อสังเกต

ของสมาชิกสภาว่างรัฐธรรมนุญนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ปรับปรุงแก้ไข

รายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวานนี้ก็ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว ขอแจ้งให้

สมาชิกทราบ สำนึกก็ได้แจ้งให้สมาชิกในวันประชุมนี้แล้วจะควับ แล้วขอเรียนว่า

ระยะเวลาการประชุมจัดทำร่างรัฐธรรมนุญได้ผ่านมา ๔๗ วันแล้ว สภาว่างรัฐธรรมนุญ

ยังเหลือระยะเวลาในการจัดทำร่างรัฐธรรมนุญอีก ๑๓๓ วัน

(ที่ประชุมรับทราบ)

ประธานสภาว่างรัฐธรรมนุญ : ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นเรื่อง

การตั้งคณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจำ

จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดปัตตานี ท่าน สสร. จากจังหวัดภูเก็ตพร้อมหรือยังครับ

คุณอุทัยวรรณ จากจังหวัดภูเก็ต เชิญเสนอชื่อครับ

นางสาวอุทัยวรรณ ดำรงกิจการวงศ์ : กราบเรียนท่านประธาน

ที่เคารพ ดิฉัน อุทัยวรรณ ดำรงกิจการวงศ์ สสร. จังหวัดภูเก็ต ขอเสนอชื่อ

คณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจำจังหวัดภูเก็ต

ตั้งนี้คือ ๑. นางสาวอุทัยวรรณ ต่ารงกิจการวงศ์ ๒. นายจำลอง สวณะคุณานนท์  
 ๓. นายวิฑิต ดันตวิท ๔. นายปริญญา เสียมหาญ ๕. นายสุรพจน์ มิตราวัฒน์  
 ๖. นายธีรศักดิ์ วิชชุดานนท์ ๗. นายพองศักดิ์ นาถกรณ์กุล ๘. นายวิทยา  
 อิศระมาลัย ๙. นายสำเริง ไชยศรี ๑๐. นางกานดา ชัยกุล ๑๑. นายชวลิต  
 ณคร ๑๒. นายชูแรง เวชประสิทธิ์ ๑๓. นายธีรศักดิ์ อัครบวร  
 ๑๔. นางพัชชา สกลสุพิชญ์ ๑๕. นายพีรศักดิ์ ลิ้มชูเชื้อ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ ขอขอบคุณ  
 (มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ : มีสมาชิกรับรองถูกต้องนะคะ  
 มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอื่นไหมครับ ถ้าไม่มี ก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมติเห็นชอบตามที่  
 คุณอุทัยวรรณเสนอแนะครับ ต่อไปทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  
 บางจังหวัดนะคะ จังหวัดชลบุรี คุณคณิน เชิญครับ

นายคณิน บุญสุวรรณ : ท่านประธานที่เคารพ กระผม คณิน บุญสุวรรณ  
 สสร. จากจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรับฟังความคิดเห็น  
 และประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี ขอกราบเรียนต่อท่านประธานว่า เนื่องจากมี  
 กรรมการท่านหนึ่งได้ลาออก จึงขอเสนอตั้งบุคคลอื่น เพื่อเสนอต่อสภาตั้ง  
 เป็นกรรมการแทนนะครับ โดยกรรมการ นางสมรภัช พงษ์วัฒน์กุล  
 ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการวิสามัญ กระผมจึงขอเสนอ พลเรือตรี กระหม่อม  
 พิชัยกุล เป็นกรรมการวิสามัญแทน ขอผู้รับรองด้วยครับ

(มีสมาชิกยกมือขึ้นรับรอง)

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ : มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  
 ไม่มีท่านผู้ใดเห็นเป็นอื่น ก็ถือว่าที่ประชุมนี้อนุมัติตามที่ สสร. จังหวัดชลบุรี  
 คุณคณินเสนอแนะครับ สำหรับวันนี้ที่ประชุมเราก็มีเรื่องที่จะอนุมัติเพียงเท่านั้น  
 ส่วนเรื่องที่จะพิจารณานั้นก็อยู่ในระหว่างขั้นตอนที่เราพิจารณากันในวันจันทร์  
 ยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาในวันนี้ ก็เพราะข้อยุติและข้อเสนอบางเรื่องยังมีข้อติดพัน  
 ที่จะพิจารณากันต่อ สำหรับวันนี้ระเบียบวาระการประชุมหมดแล้ว ก็ขอประกาศว่า

หลังจากที่ผมปิดการประชุมนี้ คณะกรรมการรยกร่างฯ ก็จะได้ประชุมต่อ ทราบจาก  
ท่านรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรยกร่างฯ ว่า  
ยินดีจะให้เพื่อนสมาชิก เข้าร่วมฟังการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ด้วยนะครับ  
คณะกรรมการรยกร่างฯ จะประชุม ณ ห้องรับรองฯ ๑ ตึกวุฒินะครับ X  
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๕๕ นาฬิกา